



ตำรวจทางหลวงบินโดรน

แก้วกฤติจรรยาพรระม 2

เกาะข่าว อาชญากรรม

ถือเป็นความเดือดร้อนอย่างหนักที่ผู้ใช้รถใช้ถนน "พระรามที่ 2" ได้รับความเดือดร้อนช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระราม 2 ช่วงทางหลวงหมายเลข 35 ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัย ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ กับ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ไม่แล้วเสร็จเสียดังนั้น หลังจากก่อสร้างมานานกว่า 2 ปีแล้วด้วย

ความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงผู้เดินทางลงภาคใต้ และนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบเสียเวลากับการเดินทางในช่วงนี้ราว ๆ 15-20 กม. โดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงด้วยกัน จึงทำให้เกิดการเรียกร้องรัฐบาลชุดใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าแก้ไขปัญหาคืบคลาน

ตำรวจทางหลวง... เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องอำนวยความสะดวกและรับผิดชอบตลอดเส้นทางดังกล่าวซึ่งพยายามแก้ปัญหาตลอดแต่ก็ทำได้เพียงช่วยเหลือได้บางส่วนและบางเวลาเท่านั้นเพราะทางกายภาพของเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยการก่อสร้างและทางเบี่ยงต่าง ๆ รวมถึงจำนวนรถที่มากและขนาดรถที่มีหลากหลายด้วย

พล.ต.กฤษณ์ วีระเวทย์สุวรรณ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. เปิดเผยว่า จากการที่กรมทางหลวงได้มีการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดทั้งนี้ในส่วนทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ทาง พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผบก.ทล. พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.ธนนท์ โฉงวี ผกก.2 บก.ทล. ได้สั่งการให้ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ซึ่งรับผิดชอบ 3 จังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบถึงเวลา

ที่จราจรติดขัด และแนะนำเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง

จากการดำเนินการพบว่าในช่วงนี้ไม่เร่งด่วนเข้าและเข็นจะมีปริมาณรถเยอะอาจส่งผลให้ปัญหาการจราจรติดขัด ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ภาคพื้นไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของการจราจรซึ่งยากต่อการปฏิบัติงานด้านการจราจรให้คล่องตัวได้ จึงนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยมี ร.ต.ต.บัญชา แก่นสวาท รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. เป็นผู้บังคับที่ได้รับอนุญาตบินโดรนอย่างถูกต้องตามกฎหมายลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนในช่วงนี้เร่งด่วนบนถนนทางหลวงหมายเลข 35

"เราที่บินสำรวจสภาพการจราจรบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างทั้งสามตอน ตั้งแต่เขตรอยต่อระหว่างแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ กับ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มาใช้ในการบินสำรวจและรายงานภาพการจราจรลงมาในโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละท้องที่ สามารถรู้ได้ทันทีว่าจุดใดรถหนาแน่นมากจุดใดรถเบาบาง เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจควบคุมรถยนต์ตามเส้นทางต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่จัดการจราจรให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น"

สำหรับโดรนที่นำมาใช้มีศักยภาพบินได้ไกลกว่า 7 กิโลเมตร และสามารถส่งภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์มาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้เห็นพร้อมกัน อีกทั้งยังถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจทางหลวง นครปฐม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถสามารถวางแผนการเดินทางได้

ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเข้าสู่จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ โดย 1. สามารถใช้ ทล.338 ถนนเป็นเกล้า-นครชัยศรี เข้าจังหวัดนครปฐม จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษม สำหรับเดินทางลงภาคใต้ 2.สามารถใช้ถนน



กาญจนภิเษก ใช้ถนนเพชรเกษมเข้าถนน
เศรษฐกิจแล้วเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ทางแยก
ต่างระดับสมุทรสาคร และ 3. จากถนนกาญจน
ภิเษกใช้ถนนเอกชัย-บางบอน เข้าถนนพระราม
2 ที่ กม.21 หรือบริเวณมหาชัยเมืองใหม่
นอกจากนี้สามารถใช้ถนนเพชรเกษม ผ่าน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรีเพื่อเข้าสู่จังหวัดภาคใต้
อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถสอบ
ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง
1586 และสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง.

ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน